

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12 เดือน)

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี มหาวิทยาลัยได้เลือกประเด็นความเสี่ยงที่มีผลการประเมินระดับ “สูง” เพื่อนำมากำหนดแนวทางและวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ดังนี้

ชื่อความเสี่ยง	มาตรการที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโดยสรุป	ผู้รับผิดชอบ
1. ความไม่โปร่งใสในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนความดีความชอบ การแต่งตั้ง ปลดออก หรือโยกย้ายบุคลากรของมหาวิทยาลัย	1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ สำหรับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญงานเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน 3. มีการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การปรับวุฒิและการเพิ่มวุฒิ 4. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้ง สัญญาจ้าง เงื่อนไขการเข้าสู่สัญญาจ้าง และการค้าประกัน 5. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยอ้างอิงตามพดติกรรมการมาปฏิบัติงาน และผลการประเมินการปฏิบัติงาน 6. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับผลการประเมินระดับดีมากและดีเด่น เพื่อความโปร่งใสและประโยชน์ในการบริหารผลการประเมิน	1. มีการแต่งตั้งกรรมการ ครบทั้ง 30 ส่วนงาน 2. มีการดำเนินงานเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีงบประมาณ 2566 โดยไม่มีผู้ร้องเรียน 3. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดเสวนาผู้บริหารเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป	กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการลดความเสี่ยง (KPI)	ค่าเป้าหมาย	ผลที่ได้ (ไตรมาส 1)	ร้อยละของความสำเร็จ
1. จำนวนข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนความดีความชอบ การแต่งตั้ง ปลดออก หรือโยกย้ายบุคลากรของมหาวิทยาลัย	0	0	100

ระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการตามมาตรการ			ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการตามมาตรการ (ไตรมาส 1)			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
4	3	12	2	3	6	ลดลง